



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มทส.ศกยบัณฑิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย

ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

.....

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกการให้ทุนการศึกษา มทส.ศกยบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผลการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มทส.ศกยบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดแนบท้าย ประกาศฯ และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวดำเนินการยืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนดำเนินการยืนยันการขอรับทุนโดยการชำระเงินค้ำยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ที่สถาบันการเงินตามใบแจ้งยอดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 (ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564) มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษา ทั้งนี้ หากผู้ใดสละสิทธิ์การขอรับทุนการศึกษาแล้วจะขอลอนการสละสิทธิ์ไม่ได้และไม่คืนเงินค้ำยยืนยันสิทธิ์ฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
2. หากมีผู้ที่ได้รับทุนตามข้อ 1. สละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเพิ่มเติม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และให้ดำเนินการยืนยันการขอรับทุน ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 (ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564)
3. ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษา จะต้องดำเนินการยืนยันสิทธิ์ Clearing house ที่เว็บของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (student.mytcas.com) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564 หากไม่ดำเนินการจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค้ำยยืนยันสิทธิ์ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
4. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ฯ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 และจะแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันการเข้าศึกษาให้รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค้ำยยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษาให้ หลังจากนักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มทส.ศักยบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา มทส.ศักยบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 คน

1. นาย ภูมิอนันต์ ศรีเสรีวัฒน์
2. นางสาว พลอยไพลิน จันทร์ศรี

